

# MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

PHƯƠNG ANH

Ngày 08/06/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 38/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định (**Thông tư 38**) nhằm thay thế Thông tư 56/2018/TT-BTC. Thông tư 38 có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2023 với một số nội dung đáng chú ý như sau:

*Thứ nhất, quy định về người nộp phí.* Thông tư 38 quy định người nộp phí là các chủ dự án đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở cấp trung ương thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường sẽ được nộp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan nhà nước thuộc 03 Bộ được giao thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

*Thứ hai, quy định về kê khai và nộp phí.* Theo Thông tư 38, người nộp phí thực hiện nộp phí cho tổ chức thu phí trong thời gian từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị thẩm định đến trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định. Việc nộp phí thực hiện theo quy định tại Thông tư 74/2022/TT-BTC về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

*Thứ ba, quy định cụ thể về mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.* Theo đó, mức phí thẩm định này sẽ áp dụng theo Biểu mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đính kèm tại Thông tư 38, trong đó, mức phí phải nộp được xác định theo tổng vốn đầu tư của dự án và theo 06 nhóm dự án, bao gồm:

- Nhóm 1: Dự án công trình dân dụng
- Nhóm 2: Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông)
- Nhóm 3: Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi
- Nhóm 4: Dự án giao thông
- Nhóm 5: Dự án công nghiệp

- Nhóm 6: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác

Ví dụ, đối với dự án thuộc nhóm Dự án công trình dân dụng, có tổng vốn đầu tư là 10 tỷ đồng, mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải nộp theo Biểu phí là 08 triệu đồng. Lưu ý rằng đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí của nhóm có mức thu cao nhất.

## MỘT SỐ BÌNH LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Thông tư 38 được ban hành nhằm hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. Việc ban hành Thông tư 38 sẽ bãi bỏ các quy định cũ tại Thông tư 56/2018/TT-BTC, Điều 2 Thông tư 91/2021/TT-BTC (sửa đổi Thông tư 56/2018/TT-BTC). Riêng đối với các nội dung liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện không đề cập tại Thông tư 38 sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi tiến hành nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cần lưu ý cập nhật và nghiên cứu các quy định tại Thông tư 38 để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

